

Thông báo có hiệu lực ngay lập tức!
Liên Hệ: (505) 610-6285 chanpurelandvn1@gmail.com

XÁ LỢI PHẬT QUAY TRỞ VỀ VỚI CHÙA QUY SƠN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

Trải nghiệm Phước báu và năng lượng chữa lành nhiệm màu từ Xá Lợi của đức Phật

Rosemead, CA- Tết nguyên đán năm nay nhằm ngày thứ Bảy 10 tháng 2 đến chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024, chùa Quy Sơn xin trân trọng tổ chức trưng bày triển lãm Vạn Phật Xá Lợi. Vào cửa tự do miễn phí mỗi ngày bắt đầu lúc 10 am – 7 pm. Thêm vào đó, khung thời gian dành riêng cho toạ thiền mỗi ngày vào lúc 9 – 10 giờ sáng & 7 – 8 giờ tối. Địa chỉ Chùa Quy Sơn: 7732 Emerson Place, Rosemead, CA.

Các chương trình chào đón năm mới vào mừng một tết nguyên đán nhằm ngày 10 tháng 2 gồm có: lễ tụng Tiều Tai Cát Tường Thần Chú. Tiếp theo đó là màn trình diễn múa lân và ban phước lành đặc biệt dành cho năm mới. Buổi trình diễn Đàn Hạc sẽ được diễn ra vào lúc 6pm – 7pm Trong khung giờ giành riêng cho toạ thiền, không gian trong Phật Điện giành riêng cho triển lãm sẽ được giữ tĩnh lặng để thuận lợi dễ dàng cho quý vị toạ thiền. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các vị đến đây tham gia bất luận trình độ thiền cơ bản hay đã có kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ hướng dẫn thiền theo yêu cầu.

Bộ Sư Tập Vạn Phật Xá Lợi bao gồm hàng ngàn ngôi Ngọc Xá Lợi của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - đấng sáng lập ra Phật Giáo, cùng với Xá Lợi của gia đình đức Phật và chư vị đại đệ tử. Những ngôi tinh thể này được tìm thấy từ trong tro cốt của chư vị thánh nhân đã đắc Giác Ngộ sau khi trà tỳ. Những ngôi Xá Lợi này đến từ khắp các quốc gia châu Á như Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan và Việt Nam. Đây là bộ sưu tập lớn nhất ở Hoa Kỳ đã và đang thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan từ năm 2013. Bộ Sưu Tập đặc sắc này đã được trình chiếu trong phần 5 tập 10 của chương trình “The UnExplained” với William Shatner trên kênh History Channel.

Chùa Quy Sơn thuộc tổ chức Quốc Tế Bồ Đề Quang (BLI), một tổ chức bất vụ lợi dành toàn bộ sức lực để giới thiệu Đại Thừa đến khắp mọi nơi trên thế giới. Pháp Sư Vĩnh Hoá là viện chủ sáng lập BLI đã và đang dạy thiền miễn phí từ năm 2005.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng vào trang www.mahastupa.org
Xin vui lòng gửi câu hỏi đến địa chỉ email: chanpurelandvn1@gmail.com hoặc liên lạc Nhập
Đồng vào số đt: (505) 610-6285